

Sáng nay, ngày 18/9/2023, trong lễ Chào cờ đầu tuần, toàn bộ giáo viên, học sinh trường THCS Tả Thanh Oai đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các em học sinh và những nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn thảm khốc xảy ra ở chung cư mini tại Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).

*Hà Nội trời đổ mưa rào
Nhu đang đổ lệ nghẹn ngào khóc thương
Những cô cậu tuổi đến trường
Những người lao động tha hương kiếm tiền
Những con người sống hồn nhiên
Đã bị ngọn lửa cướp quyền nhân sinh
Khóc thương cho những gia đình
Chẳng còn được thấy bóng hình người thân
Than ôi đau đớn muôn phần
Cho 56 nạn nhân toà nhà
Đã chẳng thể thoát được ra
Khỏi vụ hoả hoạn thật là thương tâm...*

23h30 đêm ngày 12/09/2023, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại một chung cư mini tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Mặc dù sự cố gắng của đội PCCC và lực lượng chức năng đã thành công cứu sống được rất nhiều cư dân của khu chung cư, vụ cháy cũng đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, để lại biết bao câu chuyện còn dang dở, bao nhiêu ước mơ, hoài bão và đặc biệt là nỗi đau, sự ám ảnh trong tâm trí của mỗi chúng ta.

Nơi ấy đã từng là chốn đi về của hàng trăm con người, là tổ ấm, là tiếng cười, là hạnh phúc... nhưng giờ tất cả chỉ còn là một đống tro tàn. Nhiều gia đình mất đi người thân, nhiều đứa trẻ không còn cha mẹ, anh chị em và rất nhiều giấc mơ không còn được viết tiếp... – những nỗi đau không thể viết thành lời. Trong 56 nạn nhân thiệt mạng, có 29 học sinh và 1 giáo viên. Trường THCS Khương Đình – Quận Thanh Xuân sáng nay trong lớp còn để trống 06 chỗ ngồi, trên mặt bàn là những con hạc nhiều màu thay lời tạm biệt của bạn bè, thầy cô gửi đến các em.

Chia sẻ trước những mất mát của gia đình các nạn nhân trong vụ cháy, sáng ngày 18/9/2023, thầy và trò trường THCS Tả Thanh Oai đã thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân; đồng thời phát động CB, GV, NV, CMHS, HS quyên góp ủng hộ các gia đình vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống, số tiền thu được hơn 40 triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi Lễ.




TRƯỜNG THCS TẢ THANH OAI

CHƯƠNG TRÌNH

**TƯỞNG NIỆM
QUYÊN GÓP ỦNG HỘ
CÁC NẠN NHÂN TRONG VỤ CHÁY CHUNG CỬ MINI
Ở KHƯƠNG ĐÌNH - THANH XUÂN**

Tháng 9

8h 00 **18** *Thứ Hai*

2023

Phút tưởng niệm nạn nhân xấu số của CB, GV, NV, HS nhà trường





Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyên góp ủng hộ





Đại diện CMHS, HS các lớp ủng hộ gia đình các nạn nhân





Những cánh hạc giấy là lời nguyện cầu cho những người còn sống và đã mất

